

Số: 771 /TB-VPUB

Ninh Kiều, ngày 23 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Huỳnh Trung Trứ tại cuộc họp giao ban xây dựng cơ bản

Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 6 năm 2020, Chủ tịch UBND quận Huỳnh Trung Trứ chủ trì cuộc họp giao ban xây dựng cơ bản. Thành phần tham dự: Lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch quận, Phòng Quản lý đô thị quận, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, Văn phòng HĐND và UBND quận và Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch quận và các chủ đầu tư báo cáo tình hình xây dựng cơ bản, các thành viên tham dự đóng góp ý kiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều Huỳnh Trung Trứ tổng hợp các ý kiến thống nhất và kết luận như sau:

1. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đến tháng 6/2020 của quận đang rất thấp, trong khi đây đang là nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương chỉ đạo quyết liệt, nhằm khôi phục, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế sau dịch Covid-19. Do đó, yêu cầu các Chủ đầu tư tiếp tục kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình đang thực hiện và chuyển tiếp (không bị ảnh hưởng công tác giải phóng mặt bằng), đảm bảo chất lượng công trình theo thiết kế được duyệt; đồng thời, tập trung thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là các dự án do Quận đầu tư.

Đề nghị các Chủ đầu tư quan tâm, phối hợp thực hiện các kiến nghị của Phòng Tài chính – Kế hoạch quận nêu tại cuộc họp; các cơ quan chuyên môn thực hiện việc thẩm tra, thẩm định hồ sơ công trình, dự án đúng thời gian quy định; đồng thời, chỉ đạo các cán bộ, công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, vì nhiệm vụ chung, nỗ lực hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao.

Yêu cầu các Chủ đầu tư khẩn trương lập bảng kế hoạch chi tiết từng công trình cụ thể (đang thi công và đang lập hồ sơ thủ tục) gửi về Văn phòng HĐND – UBND quận tổng hợp báo cáo về Thường trực UBND quận theo dõi, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (tại từng khâu, từng bước) nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình.

2. Các khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Yêu cầu Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan và UBND các phường tham mưu ban hành quy chế phối hợp theo các kết luận trước đây của Chủ tịch UBND quận. Riêng những vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố, yêu cầu các Chủ đầu tư



và Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận kịp thời báo cáo, đề xuất về UBND quận kiến nghị thành phố xem xét, hỗ trợ giải quyết.

3. Yêu cầu các Chủ đầu tư khẩn trương đề xuất danh mục các công trình có khả năng khởi công xây dựng được trong năm 2020 về Phòng Tài chính – Kế hoạch quận tổng hợp, tham mưu UBND quận xin ý kiến Ban Thường vụ Quận ủy chấp thuận cho UBND quận trình HĐND quận xem xét tại kỳ họp HĐND quận giữa năm 2020.

4. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường quận phối hợp Phòng Tài chính – Kế hoạch quận nghiên cứu, đề xuất phát sinh khối lượng vớt rác trên các kênh, rạch, ao, hồ... định kỳ trong công tác vệ sinh đô thị quận Ninh Kiều theo quy định.

5. Một số nội dung kiến nghị, đề xuất của các đơn vị chuyên môn:

- Giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận thực hiện các nội dung sau:

+ Nghiên cứu, lập thủ tục đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng Trường THCS Chu Văn An (về khu đất Trạm Y tế phường Tân An cũ, đường Đồng Khởi); dự án thu hồi khu đất bãi bồi rạch Khai Luông, phường An Hội cũ để cải tạo, chỉnh trang và mời gọi đầu tư khu thương mại, dịch vụ kết hợp du lịch sông nước, thúc đẩy phát triển kinh tế đêm.

+ Phối hợp UBND phường Cái Khế khẩn trương kiểm tra, thu hồi phần diện tích đất công (đã cho tổ chức, cá nhân tạm mượn quản lý, sử dụng) thuộc dự án công viên rạch Khai Luông, phường Cái Khế; đồng thời, khẩn trương tổng hợp hồ sơ, cơ sở pháp lý, quy hoạch và phân tích hiệu quả đầu tư dự án, để tham mưu UBND quận báo cáo, đề xuất gửi về Hội đồng thẩm định thành phố. Báo cáo kết quả thực hiện gửi về UBND quận trong tháng 06/2020.

+ Phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, UBND phường Cái Khế và các đơn vị chức năng củng cố hồ sơ, thực hiện thu hồi đất bắt buộc các hộ còn lại thuộc dự án Đường Sông Hậu theo quy định.

- Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo quận thực hiện các nội dung sau:

+ Phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường quận tham mưu đề xuất cơ quan chức năng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường THCS Lương Thế Vinh.

+ Phối hợp với Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận và Phòng Tài chính – Kế hoạch quận khảo sát, đề xuất chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp Trường THCS Lương Thế Vinh trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025.

+ Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch quận và Công an quận nghiên cứu, đề xuất kinh phí cải tạo, nâng cấp hệ thống PCCC và cơ sở vật chất cho các trường học trực thuộc trên địa bàn, đảm bảo đồng bộ và tuân thủ các quy định hiện hành về PCCC.

- Giao Phòng Quản lý đô thị quận khẩn trương khảo sát, thực hiện duy tu, dặm vá một số tuyến đường trung tâm quận (nhất là các tuyến đường thuộc địa bàn phường Tân An), phục vụ tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

6. Giao đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận Mã Khánh Hậu làm việc với các đơn vị có liên quan việc di dời trạm biến áp ảnh hưởng công trình Trụ sở Công an phường An Bình tại đường Hoàng Quốc Việt; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị khẩn trương thực hiện xong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án, đề sớm khởi công xây dựng trụ sở Công an phường An Bình.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Huỳnh Trung Trứ tại cuộc họp giao ban xây dựng cơ bản, Văn phòng HĐND và UBND quận thông báo đến các thành viên tham dự, các đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực UBND quận (A,B,C,D);
- Các thành viên tham dự;
- Ban LĐVP (A,B);
- Tổ Nghiên cứu – Tổ TCD;
- Lưu: VT,ahn.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Quốc Hữu